



**TIN BLL
HỌC VIỆN
PPLST**

1. Vào chiều ngày 26/1/2001 (mùng 3 tết Tân Tí), nhờ tình bạn thân thiết theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, "Mừng một tết Cha, mừng ba tết Thầy", Ban liên lạc và học viện các lớp tổ chức nên nhà và chúc tết các thầy Phan Dũng, thầy Thế Hồng, thầy Minh Triết.

Sau những lời chúc tết nhau của thầy và trò các thầy nói "theo cách làm thông thường", lì xì cho BLL và học viện các lớp. Rất biết, buổi chúc tết ở nhà thầy Thế Hồng, thầy nói sáng tạo bằng cách trao một phong bao lì xì cho các học viên "phần nhỏ" và "tôi" lì xì. Hình chụp lưu niệm những buổi chúc tết, các bạn xem tại <http://vncreator.com/photogallery/>

2. Các buổi họp mặt tình bạn hàng tuần của BLL và học viện các lớp vẫn diễn ra đều đặn tại nhà khách Bến Nghé từ 10 đến 12 giờ. Nhiều bài toán do học viên các lớp phát hiện và mang đến để BLL cùng giải. Đây là các bài toán thông phát sinh và được phát hiện trong quá trình học tập và làm việc của các học viên. Quá trình giải quyết bài toán có sự tham gia của tập thể để giúp đỡ và trình bày để giải quyết tiếp cận bài toán từ một phía. Sau những buổi họp mặt, tất cả các bạn tham gia và BLL có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá để giải quyết những bài toán của mỗi người.
3. Website <http://vncreator.com> đã cập nhật những bài viết và sưu tầm mới. Các bạn cũng có thể nói kết nên trang web của TSK, Báo tổng TSK, và xem lại những bài viết cũ ảnh chụp và tài liệu những buổi Họp mặt truyền thống lần I, II, III từ website này. Ban liên lạc cũng nên nhờ các bạn học viên PPLST năng góp ý kiến và bài viết, sưu tầm, thông tin mới liên quan nên mỗi học viên nên trang web của học viện các lớp PPLST ngay cổng phong phú hiệu quả hơn.

Bài viết, ý kiến nên góp các bạn gửi theo địa chỉ: bl@vncreator.com

Niên thoại liên hệ các thành viên thông trực của BLL :

Anh Trí : 930 0274 - 090 955533
 Chú Thái : 090 911518
 Anh Hưng : 8 233 566 - 091 919291
 Hộp thư thoại : 8 029 290

Ban liên lạc mong nhận được nhiều ý kiến và đóng góp của các bạn học viên PPLST cho hoạt động chung của học viện các lớp thêm hiệu quả

"Lãng phí công việc do thiếu thiếu nỗ lực suy nghĩ"

Parkinson

"Tất cả mọi thanh niên, mỗi của cái kiếm được nếu không nên từ bỏ công"

Napoleon Hill

"Keo tâm thông chờ lo tìm cách tiết thời gian, con người có thể tìm mọi cách tận dụng thời gian"

Schopenhauer